

# สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 สิงหาคม 2551

วันนี้ (วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

## กฎหมาย

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมหม่อมใหม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวิธีการแบบปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รวม 5 ฉบับ

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ....

เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร  
ศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ฉบับที่ ..)

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการ  
ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  
พ.ศ. ....

## **เศรษฐกิจ**

เรื่อง การออกสลากบำรุงการกุศล โครงการ MIRACLE OF LIFE

เรื่อง โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3

เรื่อง การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO)

เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมการ  
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2552

เรื่อง รายงานการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล ในไตรมาสที่ 3  
ปีงบประมาณพ.ศ. 2551

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน 2551

เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการหักเงินค่าปรับไว้จ่ายเป็นสินบนรางวัลและ  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 6 เดือนแรกปี 2551 (มกราคม-  
มิถุนายน)

เรื่อง การรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและความก้าวหน้าช่วยเหลือ  
ประชาชนโดยใช้น้ำมันราคาถูกจากโรงกลั่นในบางสาขาอาชีพที่ได้รับ  
ผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง

## **สังคม**

เรื่อง การจัดงานอัญเชิญแม่โพสพคืนนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า  
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยทหารพรานเพิ่มเติมให้กับกองทัพภาคที่ 4  
โครงการ 3

เรื่อง โครงการรักษา รักษาป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน

เรื่อง การนำเสนอข้อมูลสภาวะอากาศ

เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 12 ช่วงวันที่ 29  
กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2551

เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 1  
สิงหาคม 2551)

เรื่อง รายงานสภาวะการณ์ธรณีพิบัติภัย ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2551

เรื่อง รายงานผลการปลูกฟื้นฟูป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2551

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือใน  
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม และกองทัพบก ครั้งที่ 2/2551

## **ต่างประเทศ**

เรื่อง การจัดงาน TELECOM ASIA 2008

## **ศึกษา**

เรื่อง โครงการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือ  
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
(พ.ศ. 2552-2556)

เรื่อง ขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทน รุ่นที่ 3

เรื่อง แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

## **แต่งตั้ง**

เรื่อง แต่งตั้ง

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
เชี่ยวชาญเฉพาะระดับ 10 (กระทรวงคมนาคม)

แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)

การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง  
ทะเล ภาคใต้ (กขต.) เพิ่มเติม

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 (กระทรวงยุติธรรม)

การรักษาข้าราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายปกศักดิ์ นิลอุบล)

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก  
งบประมาณ (นักบริหาร 11)

แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ

แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ

การมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและ  
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน

---

กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีก  
ครั้งหนึ่ง

โทร. 02-2809000 ต่อ 332

---

**กฎหมาย**

---

**1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติฟักัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติฟักัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

กระทรวงการคลังเสนอว่า กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนพัฒนากฎหมายของกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติไฟ พุทธศักราช 2486 และกำหนดให้ไฟเป็นสินค้าในพระราชบัญญัติฟักัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมการบริหารจัดเก็บภาษีในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแผนพัฒนากฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แล้ว

กระทรวงการคลังได้นำหลักการที่เคยเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุรាយาสูบ ภาษีสรรพสามิต และฟักัดอัตราภาษีสรรพสามิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญแล้ว แต่ยังไม่ได้อภิปรายในวาระที่ 2 และ 3 มาปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายของสรรพสามิตด้วย เนื่องจากพบสภาพปัญหาหลายประการ เช่น

พระราชบัญญัติไฟ พุทธศักราช 2486 ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานานจึงมีความล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งบทบัญญัติบางมาตราไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

การจัดเก็บภาษีสินค้าที่ผลิตในประเทศซึ่งปัจจุบันใช้ราคาขาย ณ โรงงานเป็นฐานในการคำนวณภาษี แต่ในกฎหมายมิได้กำหนดนิยาม "ราคาขาย ณ โรงงาน" ทำให้เกิดปัญหาข้อโต้แย้งว่าราคาใดถือเป็นราคาขาย ณ โรงงาน ซึ่งอาจเกิดช่องทางให้มีการแจ้งราคาขาย ณ โรงงาน ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นไม่เป็นไปตามกลไกตลาดทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการจัดเก็บภาษี จึงควรกำหนดนิยามเพื่อให้เกิดความชัดเจน

การประกาศมูลค่าสินค้าเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี พบปัญหาในการบริหารจัดการจัดเก็บภาษี อันเนื่องมาจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีแจ้งราคาขาย ณ

โรงงาน ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตโดยอนุมัติรัฐมนตรีจะ  
ใช้วิธีประกาศมูลค่าของสินค้าเพื่อถือเป็นมูลค่าในการเสียภาษี แต่อำนาจ  
ประกาศมูลค่าตามกฎหมายปัจจุบันต้องกำหนดราคาขาย ณ โรงงานใน  
ตลาดปกติเท่านั้นสำหรับกรณีสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบัน  
ใช้ราคา ซี.ไอ.เอฟ เป็นฐานในการคำนวณภาษี โดยมีกรมศุลกากรเป็น  
หน่วยงานที่พิจารณาราคา บางกรณี อาจมีการแจ้งราคาที่ไม่เป็นไปตาม  
กลไกตลาด

สินค้าที่ผลิตในเขตปลอดอากรและนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจาก  
วัตถุประสงค์ในการส่งออก ในการจัดเก็บภาษีต้องเป็นไปตามหลัก  
กฎหมายศุลกากร

บัญชีอัตราภาษีสุราและค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และ  
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าแสตมป์ยาสูบท้ายพระราชบัญญัติยาสูบ  
พ.ศ. 2509 ซึ่งกำหนดอัตราภาษีสูงสุด (เพดานอัตราภาษี) สำหรับสินค้า  
สุราและยาสูบได้ใช้มาเป็นเวลานานไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
จึงควรมีการปรับเพิ่มเพดานอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมท้ายพระราช  
บัญญัติดังกล่าวทั้งอัตราตามมูลค่าและตามปริมาณ เพื่อให้สามารถใช้เป็น  
เครื่องมือในการบริหารจัดการเก็บภาษีได้อย่างเหมาะสม

การจัดเก็บภาษีจากสินค้าเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันพิกัดอัตราภาษี  
สรรพสามิตกำหนดอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 30 แต่ไม่มีการกำหนด  
อัตราตามปริมาณ จึงควรกำหนดให้มีอัตราตามปริมาณสำหรับสินค้า  
เครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ รวม 4 ฉบับ  
ดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

**สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ รวม 4 ฉบับ มีดังนี้**

**ร่างพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้**

- 1.1 เพิ่มบทนิยามคำว่า "ราคาขาย ณ โรงงานสุรา"
- 1.2 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกาศมูลค่าสุราเพื่อใช้ในการ  
คำนวณภาษีสุรา
- 1.3 ปรับปรุงอัตราภาษีสุราและค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติสุรา  
พ.ศ. 2493

**ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้**

- 2.1 เพิ่มบทนิยามคำว่า "ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ"

2.2 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกาศมูลค้ายาเส้นหรือยาสูบเพื่อใช้ในการคำนวณภาษี

2.3 ปรับปรุงอัตราค่าแสตมป์ยาสูบและค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509

**ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้**

3.1 เพิ่มบทนิยามคำว่า "ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม"

3.2 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกาศมูลค่าสินค้าเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีสรรพสามิต

3.3 ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยไฟ และกำหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีไฟไว้ในพระราชบัญญัตินี้

**ร่างพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้**

4.1 ปรับปรุงแก้ไขความในตอนที่ 3 เครื่องไฟฟ้า เพื่อกำหนดให้มีอัตราภาษีตามปริมาณ

4.2 เพิ่มเติมความในตอนที่ 7/1 เพื่อกำหนดให้สินค้าไฟเป็นสินค้าในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

---

## **2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งกรมหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดำเนินการตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (24 กรกฎาคม 2530) เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

---

### **3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวิธีการแบบปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวิธีการแบบปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 25 บัญญัติให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กำหนดให้พระราชกฤษฎีกา ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดเกี่ยวกับวิธีการแบบปลอดภัยเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานเบื้องต้นและเป็นบรรทัดฐานในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะเป็นการสร้างความตื่นตัวให้หน่วยงานต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินงานในองค์กรทั้งในการทำธุรกรรมต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารหรือการประมวลผลข้อมูล ดังนั้น การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการบริหารจัดการระบบสารสนเทศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ซึ่งวิธีการที่จะป้องกันระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยคือ การมีระบบการบริหารจัดการที่มีการประยุกต์ใช้ระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและการบริหารจัดการระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้วิธีการด้านความมั่นคงปลอดภัยก็มีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงควบคู่ไปพร้อมกัน กล่าวคือ ความพร้อมของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและอื่น ๆ ในการที่จะปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศดังกล่าว ดังนั้น ในช่วงแรกของการผลักดันการดำเนินการด้านวิธีการแบบมั่นคงปลอดภัยอาจมีความจำเป็นต้องมุ่งเน้นให้มีการใช้กลไกเหล่านั้น เฉพาะกับหน่วยงานที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญยิ่งยวดของประเทศ (Critical Infrastructure) ก่อน เช่น หน่วยงานด้านพลังงานหรือสาธารณสุข ภาค ด้านการเงิน และด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรม และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้บังคับกฎหมายและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ในร่างกฎหมายจึงกำหนดไว้แต่เพียงหลักการเท่านั้น ส่วนรายละเอียดจะมีการจัดทำในรูปแบบของมาตรฐานซึ่งจะประกาศใช้ในภายหลัง จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา มีดังนี้



กำหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามความ  
ในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  
2544 (ร่างมาตรา 3)

ให้คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจออก  
ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา  
5)

กำหนดให้วิธีการแบบปลอดภัยต้องดำเนินการตามวิธีการที่กำหนด โดยให้  
คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายจัดทำแนวปฏิบัติ  
เกี่ยวกับวิธีการแบบปลอดภัยตามที่กำหนด (ร่างมาตรา 8 และร่วมาตรา 9)

ให้คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายอาจประกาศกำหนด  
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดระดับความเสี่ยงภัย และผลกระทบจากความ  
ไม่มั่นคงปลอดภัยที่กระทบต่อสาธารณชน หรือความมั่นคง หรือความสงบ  
เรียบร้อยของประเทศ รวมถึงการจัดระดับเพื่อแบ่งประเภทของหน่วยงานที่  
ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศที่ต้องจัดให้มีการทำธุรกรรม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัยโดยเคร่งครัดระดับกลาง หรือ  
ระดับขั้นพื้นฐาน (ร่างมาตรา 10)

---

#### 4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงาน  
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ และให้  
ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร  
พิจารณาต่อไป

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอว่า โดยที่ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ได้ค้างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (11  
มีนาคม 2551) จึงมีผลให้ร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเป็นอันตกไปตามมาตรา 153 ของ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2522 ยังมีหลักการและ  
รายละเอียดบางประการรวมทั้งบทกำหนดโทษที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ประกอบกับประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวลักลอบหนีเข้าเมืองเป็น  
จำนวนมาก และยังไม่มีความมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า  
เมืองรวมถึงกระบวนการนำพา หรือนำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ได้ผลอย่าง  
แท้จริง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดำเนินการร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วต่อไป จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีดังนี้

แก้ไขคำว่า "รัฐมนตรี" "อธิบดีหรืออธิบดีกรมตำรวจ" "ผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง" และ "กองตรวจคนเข้าเมือง" เป็น "นายกรัฐมนตรี" "ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ" "ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง" และ "สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง" ตามลำดับทุกแห่ง (ร่างมาตรา 4)

กำหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5)

แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองและแก้ไขชื่อตำแหน่งกรรมการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน (ร่างมาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 6)

แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับอีกวิธีการหนึ่ง (ร่างมาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 36)

ปรับปรุงอัตราโทษเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม (ร่างมาตรา 7 และร่างมาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 61 ถึงมาตรา 82)

กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำความผิดหรือกระทำการอันเกี่ยวเนื่องกับความผิดตามมาตรา 63 และมาตรา 64 ต้องรับโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้ (ร่างมาตรา 8 เพิ่มมาตรา 64/1)

แก้ไขเพิ่มเติมชื่อตำแหน่งคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นปัจจุบัน (ร่างมาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 84)

---

## 5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รวม 5 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รวม 5 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและ

ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ ดังนี้

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางปกครองของนายทะเบียนการโต้แย้งและการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดและการตายต่างสำนักทะเบียน พ.ศ. .... รวม 5 ฉบับ

กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2551 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 รวมทั้งปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548 เสียใหม่ เพื่อกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรฯ ประกอบกับพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้มีบทบัญญัติหลายมาตราที่กำหนดให้ต้องออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้การออกกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายการทะเบียนราษฎรฯ ที่กำหนดให้ต้องออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย สมควรดำเนินการยกร่างกฎกระทรวง จำนวน 5 ฉบับ เพื่อให้การออกกฎกระทรวงสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จและมีผลใช้บังคับพร้อมกับกฎหมายแม่บท จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง รวม 5 ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ

**สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงทั้ง 5 ฉบับ มีดังนี้**

**ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ.**

....

1.1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2545 (ร่างข้อ 1)

1.2 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสำหรับคนสัญชาติไทย (ร่างข้อ 2)

1.3 กำหนดหลักเกณฑ์ของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอรับสำเนาทะเบียนบ้าน และค่าธรรมเนียมการขอคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนตามที่กำหนด (ร่างข้อ 3 - ร่างข้อ 4)

**ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....**

2.1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548 (ร่างข้อ 1)

2.2 กำหนดความหมายของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและกำหนดให้บุคคลตามที่กำหนด เป็นผู้แจ้งเมื่อมีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเกิดหรือตาย (ร่างข้อ 2 - ร่างข้อ 3)

2.3 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การแจ้งการย้ายที่อยู่ การสำรวจตรวจสอบหรือแก้ไขปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎร การจัดทำประวัติและการอื่นใดอันเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรตามที่กำหนด (ร่างข้อ 4 - ร่างข้อ 6)

2.4 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการมีบัตรประจำตัวของผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามที่กำหนด (ร่างข้อ 7 - ร่างข้อ 10)

2.5 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และหลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามที่กำหนด (ร่างข้อ 11 - ร่างข้อ 12)

**ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางปกครองของนายทะเบียน การโต้แย้งและการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ....**

3.1 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นสั่งระงับการเคลื่อนไหวยุติการทะเบียนราษฎรของบุคคล และการโต้แย้งคำสั่งของนายทะเบียน (ร่างข้อ 1)

3.2 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน และการพิจารณาอุทธรณ์ (ร่างข้อ 2 - ร่างข้อ 4)

3.3 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในกรณีที่นายทะเบียนสั่งจำหน่ายรายการทะเบียนและเพิกถอนหลักฐานทะเบียน และกำหนดให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการโต้แย้งคำสั่งของนายทะเบียนฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างข้อ 5)

**ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี พ.ศ. ....**

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการเกิดและการตายในกรณีที่อยู่ต่างสำนักทะเบียน (ร่างข้อ 1 - ร่างข้อ 2)

**ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดและการตายต่างสำนักทะเบียน พ.ศ. ....**

5.1 กำหนดคำนิยามของคำว่า "เด็ก" "เด็กไร้เดียงสา" "เด็กที่ไม่มีปรากฏบุพการี" และ "นายอำเภอ" (ร่างข้อ 1)

5.2 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของเด็ก รวมทั้งการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่องดังกล่าว (ร่างข้อ 2 - ร่างข้อ 7)

---

**6. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มาเพื่อดำเนินการ โดยขอแก้ไขความในร่างข้อ 24 วรรคสอง จากเดิมให้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ตามที่ประธานฯ เห็นสมควร เป็น ให้มีการประชุมตามที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศ กำหนดและให้ดำเนินการต่อไปได้

---

**7. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงระบบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้

ยกเลิกการฝึกอบรมจากเดิมที่กำหนดเป็น 3 ระดับ คือ การฝึกอบรมระดับต้น การฝึกอบรมระดับกลาง และการฝึกอบรมระดับสูง และกำหนดให้การฝึกอบรมข้าราชการมี 2 ประเภท คือ

- 1.1 การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ได้แก่ การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
- 1.2 การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ได้แก่ การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

ปรับตำแหน่งของข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับระบบตำแหน่งใหม่ตามพระบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

---

## **8. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.**

**....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ซึ่งมีรองนายก รัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธาน ที่อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 และความเห็นพร้อมทั้งข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการเสนอว่า ด้วยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีปริมาณงานมาก โดยต้องให้บริการแก่คนพิการทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษาและทุกประเภทความพิการ ทั้งในกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดหน่วยงานอื่นในด้านการฟื้นฟู บำบัด เตรียมความพร้อมและส่งต่อ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประกอบกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีวิชาเอกการศึกษาพิเศษก่อนพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ ไม่ได้รับความคุ้มครอง จึงเห็นสมควรแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานและสิทธิของครู จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้มีดังนี้

กำหนดให้เพิ่มเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจากเดิมมีจำนวน 13 คน เป็นจำนวน 14 คน (ร่างมาตรา 3)

กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีฐานะเป็นอธิบดีและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ร่างมาตรา 5)

กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีวิชาเอกการศึกษาพิเศษก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นครูการศึกษาพิเศษ (ร่างมาตรา 6)

---

## **9. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี) เป็นประธาน ที่อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

กระทรวงการคลังเสนอว่า ในปัจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการสาธารณะจากรูปแบบของส่วนราชการไปเป็นองค์กรรูปแบบอื่น เช่น องค์กรมหาชน หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้อำนาจหน้าที่ในการดูแลค่าตอบแทนดังกล่าวของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) ครอบคลุมไปไม่ถึงองค์กรรูปแบบอื่นที่มีใช้ส่วนราชการ จึงทำให้ค่าตอบแทนขององค์กรที่เป็นส่วนราชการและองค์กรรูปแบบอื่นมีความเหลื่อมล้ำกัน ขาดความเป็นมาตรฐาน ไม่มีความเหมาะสมและไม่มีความเป็นธรรม สมควรแก้ไขพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎหมายมีดังนี้

กำหนดนิยามคำว่า "หน่วยงานภาครัฐ" "บุคลากรภาครัฐ" และ "ค่าตอบแทนภาครัฐ" (ร่างมาตรา 3)

ปรับปรุงองค์ประกอบของ กงช. ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา 4)

กำหนดให้อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ ประเภทต่าง ๆ เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติข้าราชการประเภทนั้น ๆ (ร่างมาตรา 6 - 7)

กำหนดให้ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรปรับเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ของข้าราชการทุกประเภทเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนเดิมให้ทำได้ โดยการตราพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา 8)

กำหนดให้ข้าราชการประเภทต่าง ๆ สามารถใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ไปพลางก่อนได้จนกว่าจะได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติของข้าราชการประเภทนั้น ๆ (ร่างมาตรา 9)



## **10. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ฉบับที่ ..)**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังรายงานฯ โดยที่ประเทศไทยได้ลงนามในพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและจีน (Protocol to amend the Agreement on trade in goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 โดยมีสาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการปรับรายการสินค้าจากบัญชีรายการสินค้าปกติ (Normal Track) ไปอยู่ในบัญชีรายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track) โดยการปรับขึ้นภาษีสินค้าดังกล่าวจำนวน 9 ประเภทย่อย ได้แก่ ปอกระเจาและใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น เส้นใยอื่นนอกจากศรนารายณ์ และเส้นใยสิ่งทอของพืชอื่น ๆ ในตระกูลอะกาเว กระจกและ กุ้งชนิดที่ใช้บรรจุของทำด้วยปอกระเจาหรือวัตถุดิบ ท่อนและเส้นเหล็กที่ได้จากการรีดร้อน เหล็กหน้าตัดรูปตัว H ท่อเหล็ก และปรับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรสำหรับบัญชีรายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track) ของประเทศสมาชิกตามหลักการต่างตอบแทน จึงได้เสนอร่างประกาศดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญของร่างประกาศ ดังนี้

ปรับรายการสินค้าในบัญชีรายการสินค้าปกติไปอยู่ในบัญชีรายการสินค้าอ่อนไหวโดยการปรับขึ้นภาษีสินค้าจำนวน 9 ประเภทย่อย

ปรับการให้สิทธิประโยชน์สำหรับสินค้าในบัญชีสินค้าอ่อนไหวของประเทศ ไทย จากการใช้หลักการต่างตอบแทนเป็นการไม่ใช้หลักการต่างตอบแทน (ให้สิทธิประโยชน์แก่ทุกประเทศ)

ปรับย้ายรายการสินค้าที่มีโควตาการนำเข้าซึ่งอยู่ในความควบคุมของกระทรวงพาณิชย์จากการยกเว้นอากรเป็นการทั่วไป เป็นการยกเว้นอากรเฉพาะอัตราในโควตา จำนวน 16 รายการและกำหนดให้การนำเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในโควตาจากกระทรวงพาณิชย์

ยกเลิกการลดภาษีสินค้าซึ่งเป็นสินค้าควบคุมโควตาการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์จำนวน 6 รายการ

---

## **11. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ.**

\*\*\*

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกามีดังนี้

กำหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา 2)

กำหนดค่านियามการแพทย์แผนจีนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา 3)

กำหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 5 (5) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 (ร่างมาตรา 4)

กำหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนประกอบด้วย กรรมการวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และกรรมการวิชาชีพ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคน และกรรมการวิชาชีพซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน (ร่างมาตรา 5)

กำหนดคุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน (ร่างมาตรา 11)

กำหนดให้บุคคลที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยความรู้แบบแพทย์แผนจีนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนได้ แต่ต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนกำหนด (ร่างมาตรา 12)

ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิได้มีการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน มิให้นำมาใช้บังคับกับกรรมการวิชาชีพซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน จนกว่าจะได้มีการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะในสาขาดังกล่าวแล้ว (ร่างมาตรา 13)

---

## เศรษฐกิจ

---

### **12. เรื่อง การออกสลากบำรุงการกุศล โครงการ MIRACLE OF LIFE**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การสนับสนุนการออกสลากบำรุงการกุศล เพื่อให้การสนับสนุนโครงการ MIRACLE OF LIFE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วงเงิน 638.6 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาศังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณค่าในเด็กและเยาวชนไทยได้มีโอกาสมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตน มีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาศังคมของประเทศ ทั้งนี้ โดยการออกสลากบำรุงการกุศล จำนวน 15 งวด ๆ ละ 4 ล้านฉบับ และให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้จัดจำหน่ายและจ่ายเงินรางวัลและขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

---

### **13. เรื่อง โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคัมแห่งชาติที่ให้โอนสิทธิและหน้าที่ในคลื่นความถี่ดังกล่าวก่อน เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ ฯ จากที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ และให้จัดทำโครงการเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคัมแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคัมแห่งชาติพิจารณาก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

---

### **14. เรื่อง การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO)**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้าเกษตร (สินค้าเมล็ดกาแฟ เมล็ดพันธุ์หอมใหญ่ และมันฝรั่ง)ตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก ตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

สินค้าเมล็ดกาแฟ ตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) ให้เปิดตลาดนำเข้าระหว่างเดือนพฤษภาคม -ตุลาคม 2551 ปริมาณในโควตาจำนวนไม่เกิน 10,000 ตัน อัตราภาษีในโควตาตามข้อผูกพันร้อยละ 30

สินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลกให้เปิดตลาด  
นำเข้า ปี 2552-2554 ปริมาณในโควตาปีละ 3.15 ตัน (6,944 ปอนด์)  
อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 (ตามข้อผูกพันร้อยละ 27) และอัตราภาษี  
นอกโควตาร้อยละ 218

สินค้าน้ำมันฝรั่ง ตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก ปี 2552-2554

3.1 หัวพันธุ์มันฝรั่ง ให้เปิดตลาดไม่จำกัดจำนวน อัตราภาษีในโควตา  
ร้อยละ 0 (ตามข้อผูกพัน ร้อยละ 27) และอัตราภาษีนอกโควตาร้อย  
ละ 125

3.2 หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ให้เปิดตลาดในโควตาปีละ 36,000 ตัน  
อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 (ตามข้อผูกพัน) และอัตราภาษีนอก  
โควตาร้อยละ 125

---

## **15. เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการผลการพิจารณาการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2552 และมอบหมายให้สำนักงานประมาณนำเรื่องการเพิ่มงบประมาณ  
ตามผลการพิจารณาดังกล่าวที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการ  
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  
เพื่อพิจารณาต่อไป ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ

ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรี กระทรวง หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานของ  
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม  
ประสานข้อมูลในรายละเอียดกับสำนักงานประมาณโดยด่วน เพื่อพิจารณาเสนอขอเพิ่ม  
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่อคณะกรรมการวิสามัญ ฯ  
ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

สำนักงานประมาณได้พิจารณาข้อเสนอการขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายจากส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลได้ดังนี้

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้า  
สังกัด จำนวนทั้งสิ้น 191,498.55 ล้านบาท

สำนักงานประมาณได้พิจารณาการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยใช้แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาตาม นัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ที่กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเฉพาะผลผลิต/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งกำหนดให้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลว่าการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายการที่สมควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น 91,939.28 ล้านบาท

สำหรับวงเงินงบประมาณที่เสนอขอเพิ่ม จำนวน 91,939.28 ล้านบาท ดังกล่าวได้พิจารณาขอเสนอการเพิ่มงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนซึ่งหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญรับผิดชอบในการบริหารแล้ว เห็นสมควรเสนอเพิ่มงบประมาณ จำนวน 5,668.16 ล้านบาท จากวงเงินที่หน่วยงานดังกล่าวเสนอขอรับการจัดสรรทั้งสิ้น 6,937.46 ล้านบาท

---

## **16. เรื่อง รายงานการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล พร้อมกับลงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ในราชกิจจานุเบกษาต่อไปด้วย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

กระทรวงการคลังชี้แจงว่า

ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2551 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกตัวเงินคลัง โดยใช้วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 21,000 ล้านบาท ซึ่งตามที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 หากกระทรวงการคลังดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยการออกตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี จะต้องทยอยแปลงตราสารหนี้ดังกล่าวให้เป็นพันธบัตรระยะยาวทั้งหมดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนั้น ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลัง จึงดำเนินการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว จำนวน 16,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้

1.1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5 อายุคงเหลือ 4.73 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี จำนวน 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 8 อายุ 5.67 ปี ทำให้ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าวมีจำนวน 87,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายในวันที่ 18 มิถุนายน 2551

1.2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 6 อายุคงเหลือ 14.72 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี จำนวน 6,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4 อายุ 15.22 ปี ทำให้ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าวมีจำนวน 24,050 ล้านบาท โดยจำหน่ายในวันที่ 25 มิถุนายน 2551

สำหรับการประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ได้ประมูลเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2551 ตามลำดับ ซึ่งภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 16,000 ล้านบาท แล้วทำให้ ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2551 กระทรวงการคลังมีวงเงินตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ-เงินสดจ่ายของรัฐบาล จำนวน 152,000 ล้านบาท สำหรับวงเงินตัวเงินคลังที่จะต้องแปลงเป็นพันธบัตรรัฐบาลอีก 5,000 ล้านบาท จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งจะได้รายงานผลการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังจะต้องประกาศผลการกู้เงินในราชกิจจานุเบกษาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาหรือออกตราสารหนี้ กระทรวงการคลังจึงขอให้ลงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินด้วยวิธีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ในราชกิจจานุเบกษา ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2551

---

## **17. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน 2551**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2551

**การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมทั้งประเทศ**

## การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ (ประจำ/ ลงทุน)

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายจากคลังแล้ว 1,134,057.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.32 ของวงเงินงบประมาณ (1,660,000 ล้านบาท) จำแนกเป็น

รายจ่ายประจำ 916,050.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 69.08 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำหลังโอนเปลี่ยนแปลง (1,326,028.56 ล้านบาท)

รายจ่ายลงทุน 218,006.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.28 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง (333,971.44 ล้านบาท)

## การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2551 คิดเป็นร้อยละ 68.32 ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน (ร้อยละ 79.34) คิดเป็นร้อยละ 13.89

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2551 คิดเป็นร้อยละ 69.08 ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน (ร้อยละ 77.17) คิดเป็นร้อยละ 10.48

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2551 คิดเป็นร้อยละ 65.28 ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน (ร้อยละ 87.95) คิดเป็นร้อยละ 25.78

## การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานที่มีอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมต่ำสุด 3 หน่วยงานตามตาราง ดังนี้

### ตารางหน่วยงานที่มีอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมต่ำสุด 3 หน่วยงาน

หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	รายจ่าย (ร้อยละ)
----------	-----------------------------	---------------------

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท (10 หน่วยงาน)	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,870	35.50
	กระทรวงพลังงาน	2,470 4,380	39.06 48.79
	กระทรวงวัฒนธรรม		
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 10,000 -100,000 ล้านบาท (10 หน่วยงาน)	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	64,822 18,800	59.40 61.92
	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	65,775	62.96
	กระทรวงคมนาคม		
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงกว่า 100,000 ล้านบาท(4 หน่วยงาน)	กระทรวงกลาโหม	146,556 180,593	53.03 63.07
	กระทรวงการคลัง	299,358	74.26
	กระทรวงศึกษาธิการ		

**หน่วยงานที่มีอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำสุด 3 หน่วยงานตามตาราง ดังนี้**

**ตารางหน่วยงานที่มีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำสุด 3 หน่วยงาน**

	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	รายจ่าย (ร้อยละ)
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท (9 หน่วยงาน)	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	701	11.60
	กระทรวงพลังงาน	930 659	15.99 25.66
	สำนักนายกรัฐมนตรี		
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,000-10,000 ล้านบาท (8 หน่วยงาน)	ส่วนราชการไม่สังกัดฯ	4,806 1,072	14.11 21.87
	กระทรวงยุติธรรม	1,463	23.96
	กระทรวงวัฒนธรรม		
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงกว่า 10,000 ล้านบาท(5 หน่วยงาน)	กระทรวงศึกษาธิการ	21,919 31,904	38.04 49.74
	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	16,162	55.43
	รัฐวิสาหกิจ		

**การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย**



การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2551 คิดเป็นร้อยละ 68.32 ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 70.00) คิดเป็นร้อยละ 1.68

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมาย ดังนี้  
 ตารางหน่วยงานทั้งหมดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมาย  
 (เรียงลำดับตามหน่วยงานที่มีร้อยละเบิกจ่ายต้องงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย จากมากไป  
 น้อย)

ภาพรวม	1.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,870	35.50	34.50
	2.กระทรวงพลังงาน	2,470	39.06	30.94
	3.กระทรวงวัฒนธรรม	4,380	48.79	21.21
	4.กระทรวงกลาโหม	146,556	53.03	16.97
	5.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,653	56.06	13.94
	6.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	64,822	59.40	10.60
	7.กระทรวงอุตสาหกรรม	5,069	61.88	8.12
	8.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,800	61.92	8.08
	9.กระทรวงพาณิชย์	5,944	62.08	7.92
	10.กระทรวงคมนาคม	65,775	62.96	7.04
	11. กระทรวงการคลัง	180,593	63.07	6.93
	12. กระทรวงยุติธรรม	13,671	64.15	5.85
	13.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	9,125	66.48	3.52
	14.ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี	79,040	69.21	0.79

## **18. เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการหักเงินค่าปรับไว้จ่ายเป็นสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี) เป็นประธาน ที่มีมติดังนี้

อนุมัติในหลักการร่างข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. .... และร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สำหรับร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง ให้ใช้ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลังฉบับเดิมไปก่อน จนกว่าส่วนราชการจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจับผู้กระทำผิด กฎหมายที่ประสงค์หักเงินค่าปรับไว้เป็นสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประกาศกำหนดประเภท อัตราการหัก และการแบ่งสัดส่วนเงินค่าปรับตามความเหมาะสมกับสภาพความยากลำบาก ตรายคร่า และเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงาน

**ร่างข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. .... มีสาระสำคัญดังนี้**

ยกเลิกข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. 2546 และข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 (ร่างข้อ 3)

กำหนดหลักเกณฑ์การหักเงินค่าปรับไว้จ่ายสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (หมวด 1)

กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าปรับ เงินสินบน เงินรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (หมวด 2)

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการรายงาน (หมวด 3)

**ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. .... มีสาระสำคัญดังนี้**

ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2546 (ร่างข้อ 3)

กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน (หมวด 1)

กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล (หมวด 2)

กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (หมวด 3)

---

## **19. เรื่อง การค้ำระหว่างประเทศของไทยในระยะ 6 เดือนแรกปี 2551 (มกราคม-มิถุนายน)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานภาวะการค้ำระหว่างประเทศของไทยในระยะ 6 เดือนแรกปี 2551 (มกราคม-มิถุนายน) สรุปได้ดังนี้

### **การส่งออก**

**การส่งออกเดือนมิถุนายน 2551** มีมูลค่า 16,268 ล้านบาท เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4 หรือ 18.1 ตามลำดับ การส่งออกยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ส่งออกมูลค่า 2,824 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.7 สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญรวมเชื้อเพลิง ส่งออกมูลค่า 12,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 ขณะที่หมวดสินค้าอื่น ๆ ส่งออกมูลค่า 872 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.5

**การส่งออกในระยะ 6 เดือนแรกของปี 2551** มีมูลค่า 87,213 ล้านบาท เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 และ 12.7 ตามลำดับ โดยเฉพาะสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ส่งออกมูลค่า 14,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.9 สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญรวมเชื้อเพลิง ส่งออกมูลค่า 67,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3

### **การนำเข้า**

**การนำเข้าเดือนมิถุนายน 2551** มีมูลค่า 15,640 ล้านบาท เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.7 และ 21.1 ตามลำดับ โดยกลุ่มสินค้าที่นำเข้าเพิ่มขึ้นได้แก่ สินค้าเชื้อเพลิง มูลค่า 3,473 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.4 สินค้าทุนมูลค่า 3,737 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปมูลค่า 6,586 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.6 สินค้าอุปโภคบริโภค มูลค่า 1,348 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.0 สินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่า 488 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.9

**การนำเข้าในระยะ 6 เดือนแรกของปี 2551** มีมูลค่า 88,280 ล้านบาท เทียบกับระยะเดียวกันกับปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6 โดยกลุ่มสินค้าที่นำเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มสินค้าเชื้อเพลิงมูลค่า 18,509 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.5 สินค้าทุนมูลค่า 21,824 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป มูลค่า 37,782 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2 สินค้าอุปโภคบริโภคมูลค่า 7,432 เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5 สินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งมูลค่า 2,698 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.2

## ดุลการค้า

**ดุลการค้าเดือนมิถุนายน 2551** ไทยเกินดุลการค้า 628 ล้านบาท เทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อนเกินดุลการค้า 1,067 ล้านบาท

## **20. เรื่อง การรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและความก้าวหน้าช่วยเหลือประชาชนโดยใช้น้ำมันราคาถูกจากโรงกลั่นในบางสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพลังงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและความก้าวหน้าช่วยเหลือประชาชนโดยใช้น้ำมันราคาถูกจากโรงกลั่นในบางสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง ดังนี้

### **1. การรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง**

#### **1.1 เรื่องเดิม**

กรม. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ได้มีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 ที่เห็นชอบมาตรการระยะสั้นในการแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานรับไปดำเนินการต่อไป ดังนี้

- 1) เนื่องจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเดือนมีนาคม 2551 มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายอยู่ในระดับ 33 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งในส่วนนี้ เตรียมไว้เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซลและไบโอดีเซล โดยสามารถนำรายได้จากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้เพื่อบริหาร ซึ่งสามารถชะลอการขึ้นราคาน้ำมันดีเซลได้ 0.40 บาทต่อลิตร ทั้งนี้อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่จะดำเนินการได้

- 2) ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของน้ำมันดีเซลในส่วนที่เก็บไว้สำหรับโครงการระบบขนส่งรางคู่ลง 0.50 บาทต่อลิตร เป็นการชั่วคราวจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (14 มีนาคม 2551) เป็นต้นไป

## 1.2. ผลการดำเนินงาน

การดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ 1.1 เป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้นในการแก้ไขปัญหาผลกระทบราคาน้ำมันแพง โดยการนำเงินทั้ง 2 กองทุนมาชะลอการปรับราคาของน้ำมันดีเซลได้ 0.90 บาทต่อลิตร กล่าวคือ 1) ได้มีการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง 0.40 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน และ 2) ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของน้ำมันดีเซลในส่วนที่เก็บไว้สำหรับโครงการระบบขนส่งรางคู่ลง 0.50 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน

เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน จนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2551 ราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ กรม.เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 มีมติเห็นชอบนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือนฝ่าวิกฤต เพื่อคนไทยทุกคน โดยเฉพาะมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อทำให้ราคาขายปลีกไม่เพิ่มขึ้นตามตลาดโลกมากนัก ประกอบกับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2551 ราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงอีก ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลดลงมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ

ในส่วนของกองทุนน้ำมันฯ นั้น ปัจจุบันสภาพคล่องสุทธิลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสภาพคล่องสุทธิลดลงเหลือประมาณวันละ 1.7 ล้านบาท เนื่องจากรายรับจากปริมาณการใช้ น้ำมันเบนซินลดลง ในขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้น จากการส่งเสริมการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์และ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามลำดับ

## 1.3 มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

- 1) ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 0.40 บาทต่อลิตรกลับไปอยู่ในอัตราเดิมคือจาก -0.30 บาทต่อลิตร เป็น 0.10 บาทต่อลิตร และปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 0.20 บาทต่อลิตร จาก -1.50 บาทต่อลิตร เป็น -1.30 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงการกำหนดให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วกับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 มีส่วนต่างจาก 0.50 บาทต่อลิตร เป็น 0.70 บาทต่อลิตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

2) เนื่องจากเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบขนส่ง จากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนี้เรียกเก็บจากน้ำมันดีเซลและเบนซินในอัตรา 0.50 บาทต่อลิตรนั้น ทางรัฐยังไม่มียุทธศาสตร์นโยบายนำไปใช้จ่ายแต่อย่างใด กบง. จึงเห็นชอบยกเลิกการค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบขนส่ง จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และให้โอนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนนี้ทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนน้ำมันฯ แต่เนื่องจากในการกำหนดอัตราเงินกองทุนดังกล่าวเป็นอำนาจของ กพช. จึงเห็นควรให้กระทรวงพลังงานนำเสนอต่อ กพช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

## **2. ความก้าวหน้าช่วยเหลือประชาชนโดยใช้น้ำมันราคาถูกจากโรงกลั่น**

### **2.1 เรื่องเดิม**

กรม. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 มีมติรับทราบมติของ กบง. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ที่ได้เห็นชอบแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง โดยพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

- 1) ขั้นตอนการเสนอเรื่อง :** ให้กลุ่มผู้เดือดร้อนทำหนังสือร้องขอความช่วยเหลือผ่านกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลับกรงและเสนอความเห็นต่อกระทรวงพลังงาน เพื่อนำเสนอต่อ กบง. พิจารณาต่อไป
- 2) เกณฑ์การพิจารณา :** ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่รัฐบาลควบคุมรายได้ และไม่สามารถปรับราคาได้ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันแพงได้ และกลุ่มที่มีรายได้ต่ำ และได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
- 3) กระบวนการจัดสรร :** ต้องแสดงวิธีการจัดสรรน้ำมันให้ชัดเจนว่า น้ำมันราคาถูกจะต้องส่งผ่านไปถึงผู้เดือดร้อนจริง ไม่รั่วไหลไปทางอื่น

### **2.2. ผลการดำเนินงาน**

ปัจจุบันน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ได้รับความช่วยเหลือจากโรงกลั่นน้ำมันในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 122 ล้านลิตรต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือนนั้น ทางกระทรวงพลังงานโดย กบง. ได้นำมาจัดสรรเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนกลุ่มต่างๆ โดยมีราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันดีเซลปกติ 3 บาทต่อลิตร ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 2.1 แล้ว ดังนี้ คือ การจัดสรรให้รถโดยสารของ ขสมก. และรถรวมไปแล้วจำนวน 30 ล้านลิตรต่อเดือน แล้วยังคงเหลือปริมาณน้ำมันดีเซล หมุนเร็วที่ได้รับความช่วยเหลืออีก 92 ล้านลิตรต่อเดือน ซึ่งสามารถนำมาจัดสรรให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกลุ่มต่าง ๆ ได้อีก โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่มีความเดือดร้อน

## 2.3 มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551

กบง. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบเรื่องการขอสนับสนุนน้ำมันดีเซลราคาถูก ดังนี้

- 1) เห็นชอบให้จัดสรรน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ได้รับการช่วยเหลือจากโรงกลั่น โดยมีราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันดีเซลปกติ 3 บาทต่อลิตร มาจำหน่ายให้ชาวประมงชายฝั่งจำนวน 15 ล้านลิตรต่อเดือน (แทนการจัดหาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในราคาต่ำกว่าราคาดีเซลปกติ 2 บาทต่อลิตรโดยใช้กองทุนน้ำมัน ฯ เป็นตัวบริหารและจัดการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551) และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งจำนวน 7 ล้านลิตรต่อเดือน รวมเป็น 22 ล้านลิตรต่อเดือน โดยให้มีมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมเป็นไปตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด
- 2) เห็นชอบให้มีการขยายหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีความเดือดร้อน โดยหน่วยงานของรัฐที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ได้แก่หน่วยงานที่ดำเนินโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อค่าบริการประชาชนโดยตรง
- 3) เห็นชอบให้มีการจัดสรรน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ได้รับการช่วยเหลือจากโรงกลั่นให้หน่วยงานของรัฐ คือ กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเป็นหน่วยงานนำร่อง เพื่อนำไปใช้ในการขุดลอกร่องน้ำ จำนวนประมาณ 1,500 ลิตรต่อเดือนและหากหน่วยงานราชการอื่นที่ได้รับความเดือดร้อนและมีแผนงานหรือโครงการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น สามารถขอรับการสนับสนุนน้ำมันราคาถูกจาก กบง. ได้

---

สังคม

---

## 21. เรื่อง การจัดงานอัญเชิญแม่โพสพคืนนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานสรุปการจัดงานอัญเชิญแม่โพสพคืนนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2551 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อ

เป็นการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 76 พรรษา รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ สรุปดังนี้

## 1. หลักการและเหตุผล

ประเพณีสู้ขวัญข้าว นับเป็นพิธีกรรมในการเรียกขวัญข้าวหลังจากเก็บเกี่ยว เพื่อเป็นการขอขมาและขอบคุณแม่โพสพ หรือเทพีแห่งข้าว และยังเป็นพิธีที่เชื่อกันว่าจะทำให้ข้าวไม่หายและหมดไปจากยุ้งฉางเร็วอีกด้วย วันที่ ทำพิธีโดยปกติถือเอาวันที่ชนข้าวขึ้นยุ้งเสร็จแล้ว หากไม่ทันก็อาจทำในวันรุ่งขึ้นก็ได้ การเรียกขวัญข้าวนั้นอาจทำได้ทั้งแบบเรียบง่ายและแบบสมบูรณ์ โดยขึ้นกับความนิยมในท้องถิ่น หรือความพร้อมของเจ้าของนา หากทำพิธีแบบสมบูรณ์แล้วก็จะมีการบูชามากมาย โดยทั่วไปเครื่องพิธีจะมีไก่และเหล้า และเครื่องใช้ของผู้หญิง เช่น กระจก หวี แป้ง นำเครื่องพิธีดังกล่าวไปวางไว้ที่แท่นพิธีบริเวณที่เคยทำพิธีแรกนาแล้วกล่าวคำบูชาที่เป็นความหมายขอบคุณแม่โพสพที่ช่วยให้ได้ผลผลิตเป็นข้าวมากมาย ถ้าเป็นพิธีใหญ่ส่วนมากเจ้าของนาจะกล่าวคำบูชาด้วยตนเองไม่ได้ จึงต้องขออาจารย์ประจำหมู่บ้านเป็นผู้กล่าวให้การจัดงาน อัญเชิญแม่โพสพคือนาเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้เป็นการจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2551 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานเกี่ยวข้องกับข้าว และชาวนามาโดยตลอด รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาทั่วประเทศ

## 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อข้าวและชาวนาไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 76 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2551
- 2.2 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวนาไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีด้านข้าว ตลอดจนกฎหมายปัญญาของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับข้าว
- 2.3 เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไป มีความรู้และเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

## 3. สถานที่จัดงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงานอัญเชิญแม่โพสพคือนาเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2551 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง

## 4. กิจกรรมการดำเนินงาน



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงาน อัญเชิญแม่โพสพคืนนาเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน เพื่อให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามที่ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีการจัดงานอัญเชิญแม่โพสพคืนนาเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น บัดนี้ สำนักราชเลขาธิการได้แจ้งให้ทราบว่าพระองค์จะเสด็จเป็นองค์ประธานการจัดงาน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2551 โดยภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

#### (1) กิจกรรมการจัดนิทรรศการ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อทางด้านข้าว และชาวนาไทย

นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมอยู่ในฟาร์มตัวอย่าง ฯ รวม 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมการข้าว โดยนำมาจัดรวมกันเป็นภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าว จัดบริเวณกองอำนวยการ

นิทรรศการวัฒนธรรมประเพณีข้าวไทย 4 ภาค จัดแสดงในบริเวณแปลงนา

นิทรรศการเรื่องข้าวของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมชาวนาไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นิทรรศการของจริงในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการสาธิตกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน พร้อมจัดนิทรรศการประกอบ โดยมีการจัดวิทยากรประจำจุดสาธิต เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวนาที่มาเยี่ยมชม

(2) กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีข้าว เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว 4 ภาค โดยจัดเป็นพิธีจริง ๆ ไม่ใช่การสาธิต เพื่อให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่แท้จริง โดยแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแบ่งเป็น 5 ช่วง ตามระยะเวลาการปลูกข้าว ดังนี้

ช่วงที่ 1 ช่วงก่อนปลูกข้าว นำเสนอพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ้อนวอน หรือเสีงทาย เช่น พิธีเสีงผีขนน้ำ ของภาคเหนือ และพิธีเสีงผีปูดตา ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงที่ 2 ช่วงปลูกข้าว นำเสนอบูชาแม่ธรณี และพิธีแรกนาหรือแรกไถนา

ช่วงที่ 3 การบำรุงรักษา จะนำเสนอวิธีบูชาแม่โพสพ จะจัดเป็นพิธีใหญ่ทั้ง 4 ภาค โดยจัดทำพิธีจริง และกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงร่วมประกอบพิธี และทอดพระเนตร ซึ่งชาวนาที่จะร่วมประกอบพิธีประกอบด้วย ภาคเหนือจากจังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากจังหวัดมหาสารคาม ภาคกลางจากจังหวัดกาญจนบุรี และภาคใต้จากจังหวัดพัทลุงและสงขลา

ช่วงที่ 4 ช่วงเก็บเกี่ยว และช่วงที่ 5 จะประกอบพิธีไปพร้อมๆ กันบนลานวัฒนธรรม คือ พิธีการเก็บเกี่ยว นวด และการทำพิธีขวัญข้าวขึ้นยุ้ง นำเสนอพิธีบุญกองข้าวเปลือก

ในส่วนของลานวัฒนธรรม จะมีการแสดงพื้นบ้านของชาวนา ซึ่งแสดงวัฒนธรรมได้รับการสนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยประสานกับวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง และเกษตรกรในพื้นที่

(3) กิจกรรมการจัดเวทีชาวนา เป็นเวทีเสวนาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวนาจำนวน 4 เวที โดย 2 เวทีจัดในช่วงเช้า และอีก 2 เวทีจัดในช่วงบ่าย ซึ่งแต่ละเวทีจะมีการแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเวทีละ 20 - 30 คน จากทั้ง 4 ภาค

(4) กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

จัดนำเกษตรกรชาวนา จำนวนประมาณ 2,500 คน จาก 3 จังหวัด คือ จังหวัดอ่างทอง 1,500 คน จังหวัดสุพรรณบุรี 500 คน และจังหวัดสิงห์บุรี 500 คน เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานการสาธิตของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ โดยมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวนาประจำจุดสาธิต และเยี่ยมชมงานอัญเชิญแม่โพสพคืนนาเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพทำนา พร้อมทั้งร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในจำนวนนี้มีผู้แทนชาวนาจากทั้ง 4 ภาค รวมด้วย ในส่วนของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน จะมีตัวแทนคณะกรรมการฯ ในระดับเขตทั้ง 6 เขต เข้าร่วมงาน เพื่อรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถด้วย

(5) การจัดสร้างองค์จำลองแม่โพสพ ขนาด 5 x 6 นิ้ว จำนวน 500 องค์ มอบให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อนำไปเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาของแต่ละจังหวัด และเป็นของที่ระลึกอันเป็นสิริมงคลแก่แขกผู้มีเกียรติ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานองค์จำลองแม่โพสพแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมการข้าว และแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ

## (6) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์

การจัดแถลงข่าวการจัดงาน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การผลิตและเผยแพร่สโปดโทรทัศน์ และสโปดวิทยุ

การผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์

การผลิตและเผยแพร่สื่อหนังสือพิมพ์

การถ่ายภาพทอดสตพิธีเปิดงาน

---

## **22. เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยทหารพรานเพิ่มเติมให้กับกองทัพภาคที่ 4 โครงการ 3**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจัดตั้งหน่วยทหารพรานเพิ่มเติมให้กับกองทัพภาคที่ 4 โครงการ 3 จำนวน 28 กองร้อยทหารพราน รวม 2,520 อัตรา ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยในส่วนของงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่เห็นควรให้กองทัพบกพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำหรับงบประมาณที่จะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ส่วนงบประมาณเพื่อการดำรงสภาพหน่วยในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

---

## **23. เรื่อง โครงการรักษน้ำ รักษาป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 391,000,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อดำเนินโครงการรักษน้ำ รักษาป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดินซึ่งเป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการรักษน้ำ รักษาป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดินขึ้นในนามของรัฐบาล เพื่อปลูกป่าถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา 12 สิงหาคม 2551 โดยการดำเนินการในปี 2551 ประกอบด้วย

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 66,000 ไร่

ปลูกป่าหวาย 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 31,000 ไร่

สร้างฝายต้นน้ำแบบตาข่ายคลุมหินทิ้ง จำนวน 5,000 ไร่

งานติดตามและอำนวยการโครงการฯ

---

## 24. เรื่อง การนำเสนอข้อมูลสภาวะอากาศ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงาน ข้อมูลสภาวะอากาศ สรุปได้ดังนี้

### สาระสำคัญ

#### ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันที่ผ่านมา (28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2551)

ด้วยในช่วงวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2551 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลาง และได้อ่อนกำลังลงเล็กน้อยในช่วงวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2551 ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นตลอดช่วง ส่วนภาคใต้มีฝนตกน้อยเกือบตลอดช่วง สำหรับในช่วงนี้ 1 - 3 สิงหาคม 2551 ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมได้ทวีกำลังแรงขึ้นและพาดผ่านตอนบนสุดของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนัก ในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ของจังหวัด เชียงราย เพชรบูรณ์ และสกลนคร

**สรุป** ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีฝนตกมากในประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้มีฝนตกน้อย

#### ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันข้างหน้า (4 - 10 สิงหาคม 2551)

การคาดหมายลักษณะอากาศที่สำคัญในช่วง 7 วันข้างหน้า (4 - 10 สิงหาคม 2551) คาดว่าในช่วงวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2551 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ทางตอนบนของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะร่องมรสุมจะพาดผ่านตอนบนของประเทศตลอดช่วงส่วนมรสุมจะเริ่มมีกำลังอ่อนลง หลังจากวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ลักษณะดังกล่าวจะทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกชุกหนาแน่นตลอดช่วง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีฝนตกลงบ้างในช่วงปลายสัปดาห์

สำหรับพายุก่อนที่เริ่มก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนใกล้ประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้น และคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ใกล้เกาะฮ่องกง ในระยะต่อไป พายุนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

**สรุป** ในสัปดาห์นี้ พื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้ในช่วงนี้

---

## **25. เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 12 ช่วงวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2551**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 12 ช่วงวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2551 ประกอบด้วยสถานการณ์อุทกภัย สถานการณ์น้ำ ผลกระทบด้านการเกษตร และการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร สรุปได้ดังนี้

### **สถานการณ์อุทกภัย**

เนื่องจากเกิดร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัด ดังนี้

**จังหวัดเชียงราย** เกิดน้ำล้นตลิ่งลำน้ำแม่สาย ทำให้ท่วมในเขตเทศบาลแม่สายและชุมชนบ้านสายลมจอย ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2551

**จังหวัดสกลนคร** เกิดน้ำไหลหลากจากเทือกเขาภูพานเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มลำห้วยต่างๆ และไหลเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จำนวน 25 ชุมชน (จากทั้งหมด 37 ชุมชน) โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกองกำกับการตรวจทางหลวง ทางจังหวัดได้ประกาศเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว และได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองหาร เพื่อให้ระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ อีกทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ประจำที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2551

**จังหวัดเพชรบูรณ์** ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักสูงขึ้นล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรอำเภอหล่มสัก ตำบลห้วยไร่ ระดับน้ำสูง 0.50-0.80 เมตร หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน ส่วนในเขต

เทศบาลหล่มสัก และตำบลตาลเดี่ยว ระดับน้ำท่วมสูง 0.50 เมตร แนวโน้มระดับน้ำทรงตัว หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายในเย็นวันที่ 3 สิงหาคม 2551

## สถานการณ์น้ำ

### 1. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ (4 สิงหาคม 2551) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ ทั้งหมด 42,243 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งหมด (ปริมาณน้ำใช้การได้ 18,821 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27 ของความจุอ่างฯ) น้อยกว่าปี 2550 (44,827 ล้านลูกบาศก์เมตร) จำนวน 2,732 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 4 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯเฉลี่ยทั้งปี 38,221 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันนี้ 219.2 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง วันนี้ จำนวน 15,363 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของค่าเฉลี่ยทั้งปี)

#### อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัด

อุดรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ ทั้งหมด 6,352 และ 5,493 ล้านลูกบาศก์เมตรตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 47 และ 58 ของความจุอ่างฯทั้งหมดตามลำดับ โดยมีปริมาตรน้ำทั้งสองอ่างฯ รวมกัน จำนวน 11,845 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51ของความจุอ่างฯ ทั้งสอง ปริมาตรน้ำใช้การได้รวม 5,195 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22 ของความจุอ่างฯ

#### อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 264 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27 ของความจุอ่างฯ ปริมาตรน้ำใช้การได้ 261 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27 ของความจุอ่างฯ

#### อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 4

อ่างฯ คือ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำก๊วลม จังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ คิดเป็นร้อยละ 15, 28,27 และ 28 ของความจุอ่างฯ ตามลำดับ

อ่างเก็บน้ำ	จังหวัด	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)		
		ปริมาตรน้ำ ล้าน ลบ.ม.	% ความจุ อ่างฯ	ปริมาตรน้ำ ล้าน ลบ.ม.	% ความ จุอ่างฯ	เฉลี่ยทั้งปี	วันนี้	สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
1) แม่กวงฯ	เชียงใหม่	40	15	26	10	186	0.10	43
2) ก๊วลม	ลำปาง	31	28	27	24	578	2.00	87
3) ป่าสักฯ	ลพบุรี	264	27	261	27	2,200	12.30	576
3) บางพระ	ชลบุรี	33	28	18	16	44	0.08	9

อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเกณฑ์น้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ คิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ

อ่างเก็บน้ำ	จังหวัด	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม)			ปริมาณน้ำรับได้อีก
		ปริมาณน้ำ ล้าน ลบ.ม.	% ความจุ อ่างฯ	ปริมาณน้ำ ล้าน ลบ.ม.	% ความจุ อ่างฯ	เฉลี่ยทั้งปี ล้าน ลบ.ม.	วันนี้	สะสม ตั้งแต่ 1 ม.ค. 51	
1) ศรีนครินทร์	กาญจนบุรี	14,265	80	4,000	23	4,339	20.90	1,436	3,480

## 2. สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง สถานี P.7A ที่สะพานบ้านห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น และสถานี P.17 บ้านท่าจิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มลดลง

แม่น้ำวัง สถานี W.4A บ้านวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มลดลง

แม่น้ำยม สถานี Y.1C สะพานบ้านน้ำโค้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย แนวโน้มเพิ่มขึ้น สถานี Y.4 สะพานตลาดธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มลดลง และสถานี Y.17 บ้านสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดสุโขทัย ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น

แม่น้ำน่าน สถานี N.64 บ้านผาขวาง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มลดลง สถานี N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น สถานี N.5A สะพานเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มลดลง และสถานี N.67 สะพานบ้านเกษไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น

แม่น้ำชี สถานี K91 บ้านหนองขนอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และสถานี E.20A บ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น

แม่น้ำมูล สถานี M.6A บ้านสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มลดลง

แม่น้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ (C.2) 629 ลบ.ม. ต่อวินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 10 ลบ.ม.ต่อวินาที) ปริมาณน้ำไหลผ่าน เขื่อนเจ้าพระยา (C.13) 380 ลบ.ม.ต่อวินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 16 ลบ.ม.ต่อวินาที) โดยมีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +16.50 เมตร.(รทก.) ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา +8.80 เมตร.(รทก.) รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่ง ตะวันออก 188 ลบ.ม. ต่อวินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 1 ลบ.ม.ต่อวินาที) รับ น้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก 156 ลบ.ม. ต่อวินาที (เท่ากับเมื่อวาน 1 ลบ.ม.ต่อวินาที)

แม่น้ำท่าจีน ที่สถานี T.1 หน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (ความจุ 440 ลบ.ม. ต่อวินาที) ปริมาณน้ำไหลผ่าน 223 ลบ.ม. ต่อวินาที ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ที่สะพานวัด สำโรง-ลานตากฟ้า จำนวน 20 เครื่อง พร้อมผลักดันในช่วงน้ำมาก

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำระบาย 186 ลบ.ม.ต่อวินาที (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 38 ลบ.ม.ต่อวินาที) เขื่อนพระรามหก ปริมาณน้ำไหลผ่าน 188 ลบ.ม. ต่อวินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 1 ลบ.ม.ต่อวินาที) ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

**ผลกระทบด้านการเกษตร ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 23 กรกฎาคม 2551**

**อุทกภัย** พื้นที่ประสบภัยรวม 41 จังหวัดได้แก่ ภาคเหนือ 12 จังหวัด ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ภาคกลาง 5 จังหวัด ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ภาค ตะวันตก 4 จังหวัด และภาคใต้ 3 จังหวัด

ด้านพืช 38 จังหวัด เกษตรกร 98,897 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 803,380 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 588,072 ไร่ พืชไร่ 190,861 ไร่ พืชสวน 24,447 ไร่

ด้านปศุสัตว์ 7 จังหวัด เกษตรกร 1,987 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 35,407 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 6,954 ตัว สุกร-แพะ-แกะ 1,784 ตัว สัตว์ปีก 26,669 ตัว

ด้านประมง 20 จังหวัด เกษตรกร 2,343 ราย บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,482 บ่อ คิด เป็นพื้นที่ 3,876 ไร่ กระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ 4,535 กระชัง คิดเป็นพื้นที่ 70,605 ตารางเมตร

**การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร**

### **1. การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ**

กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 1,200 เครื่อง ปัจจุบันได้ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือไปแล้ว 12



จังหวัด จำนวน 86 เครื่อง และเครื่องผลัดต้นน้ำ 36 เครื่อง ดังนี้ กำแพงเพชร 3 เครื่อง ชัยนาท 1 เครื่อง อุทัยธานี 3 เครื่อง ลพบุรี 2 เครื่อง สิงห์บุรี 4 เครื่อง พระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง อ่างทอง 37 เครื่อง น่าน 2 เครื่อง นครราชสีมา 4 เครื่อง (เครื่องผลัดต้นน้ำ 9 เครื่อง) สุพรรณบุรี 26 เครื่อง (เครื่องผลัดต้นน้ำ 7 เครื่อง) สกลนคร 3 เครื่อง นครปฐม เครื่องผลัดต้นน้ำ 20 เครื่อง

## 2. การปฏิบัติการฝนหลวง

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เริ่มตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ การเกษตรและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ในภาคต่างๆ รวมทั้งช่วยลดปริมาณการ ใช้น้ำจากเขื่อนต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้งหมด จำนวน 7 ศูนย์ (8 หน่วยปฏิบัติการ และ 2 ฐานเติมสารฝนหลวง) ดังนี้

- 1) ภาคเหนือตอนบน หน่วยฯ เชียงใหม่
- 2) ภาคเหนือตอนล่าง หน่วยฯ พิษณุโลก
- 3) ภาคกลาง หน่วยฯ ลพบุรี และฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์
- 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หน่วยฯ ขอนแก่น
- 5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หน่วยฯ นครราชสีมา และหน่วยฯ อุบลราชธานี
- 6) ภาคตะวันออก หน่วยฯ สระแก้ว และฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดระยอง
- 7) ภาคใต้ตอนบน หน่วยฯ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**ผลการปฏิบัติการฝนหลวงในรอบสัปดาห์** (ช่วงวันที่ 25-31 ก.ค. 2551) ขึ้นบิน ปฏิบัติการจำนวน 7 วัน 172 เที่ยวบิน มีฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้ 321 สถานี ปริมาณ น้ำฝน 0.1-118.2 มิลลิเมตร ในพื้นที่ 52 จังหวัด

**ผลการปฏิบัติการฝนหลวงสะสม ตั้งแต่ตั้งหน่วยฯ** (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 ก.ค. 2551) ขึ้นบินปฏิบัติการรวม จำนวน 173 วัน 3,787 เที่ยวบิน มีฝนตกวัดปริมาณน้ำฝน ได้ 837 สถานี (จากสถานีวัดฝนรวมทั้งหมด 1,149 สถานี) ปริมาณน้ำฝน 0.1-221.9 มิลลิเมตรในพื้นที่ 69 จังหวัด

---

## **26. เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2551)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยประสานการปฏิบัติงานกับจังหวัดที่มีสถานะฝนตกหนัก และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สรุปการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นรวมทั้งผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน (ข้อมูลถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2551) ดังนี้

### **1. สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม-1 สิงหาคม 2551)**

**1.1 พื้นที่ประสบภัย** รวม 22 จังหวัด 152 อำเภอ 759 ตำบล 4,600 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดน่าน กำแพงเพชร อุทัยธานี เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สุพรรณบุรี จันทบุรี นครราชสีมา หนองคาย อุตรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ สุราษฎร์ธานี ชุมพร และจังหวัดพังงา

ที่	พื้นที่ประสบภัย				ราษฎรประสบภัย			
	ภาค	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	รายชื่อจังหวัด	ครัวเรือน	คน
1	เหนือ	9	67	286	1,001	น่าน กำแพงเพชร อุทัยธานี เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน	63,012	257,499
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	5	53	324	2,843	นครราชสีมา หนองคาย อุตรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ	250,105	1,036,066
3	กลาง	4	18	98	467	พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สุพรรณบุรี	15,444	56,390
4	ตะวันออก	1	2	2	2	จันทบุรี	-	-
5	ใต้	3	12	49	287	สุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา	9,222	29,436
<b>รวมทั้งประเทศ</b>		<b>22</b>	<b>152</b>	<b>759</b>	<b>4,600</b>		<b>337,783</b>	<b>1,379,391</b>

### **1.2 ความเสียหาย**

1) ราษฎรเดือดร้อน **1,379,391** คน **337,783** ครัวเรือน

2) ด้านทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายทั้งสิ้น 10 หลัง บางส่วน 123 หลัง ถนน 1,950 สาย สะพาน 134 แห่ง ฝาย 206 แห่ง ท่อระบายน้ำ 195 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ทำนบกั้นน้ำ 14 แห่ง เหมือง 8 แห่ง พนังกั้นน้ำ 4 แห่ง ยานยนต์ 1 คัน บ่อปลา 1,324 บ่อ ปศุสัตว์ 346 ตัว สัตว์ปีก 11,742 ตัว พื้นที่การเกษตร ถูกน้ำท่วม 470,265 ไร่

1.3 มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น **383,274,826 บาท**

1.4 สถานการณ์ปัจจุบัน ในขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายทุกพื้นที่แล้ว โดยจังหวัด อ่างทอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 แล้ว

อนึ่ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2551 ได้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร น้ำป่าจากเทือกเขาภูพาน ไหลหลากเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองฯ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนหน้าค่าย ชุมชนหน้าเทศบาล และชุมชนหนองสนม ระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2551 และจังหวัด เชียงราย ระดับน้ำในแม่น้ำแม่สายเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลเวียงพางคำ (หมู่ที่ 1) และตำบลแม่สาย (หมู่ที่ 7) อ่างทองแม่สาย ระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2551 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครและจังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เร่งระดมขนานน้ำและระดับน้ำได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว รวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง (งบ 50 ล้านบาท) ต่อไป

1.5 การให้ความช่วยเหลือ จังหวัด อ่างทอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน **260,497,910.54 บาท** แยกเป็น

1) เงินอุดหนุนราชการฯ ของจังหวัด (งบ 50 ล้านบาท) เป็นเงิน 233,574,135.54 บาท 2) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 26,923,775.00 บาท

2. การคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2551

2.1 **กรมอุตุนิยมวิทยา** คาดหมายลักษณะอากาศว่า ร่องความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดสัปดาห์ ในช่วงวันที่ 3-4 ส.ค.2551 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่วนในช่วงวันที่ 5-9 ส.ค. 2551 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนมากในช่วงวันที่ 5-9 ส.ค. 2551 จึงขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิเช่น จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สกลนคร อุตรธานี และกาฬสินธุ์ ระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ส่วนในช่วงวันที่ 5-9 ส.ค. 2551 ขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยขอให้ระวังอันตรายในการเดินเรือ

2.2 **กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** ได้แจ้งเตือนให้จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาดูแลภัย วาตภัย และดินถล่มจากสภาวะฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบ แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม ริมน้ำ ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่เสี่ยง ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มในระยะนี้ และให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อมเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

---

## **27. เรื่อง รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2551**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2551 สรุปได้ดังนี้

### **สภาพอากาศ**

ร่องความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2551 ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย

พะเยา น่าน เพชรบูรณ์ สกลนคร มุกดาหาร อำนาจเจริญและอุบลราชธานี (ที่มา : กรม  
อุตุนิยมวิทยา)

### พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

พื้นที่ที่อยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการเกิดภัยดินถล่มในระยะนี้ คือ

จังหวัดเชียงราย :

อำเภอเชียงของ (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 3 คน)

อำเภอแม่จัน (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 215 คน)

จังหวัดพะเยา :

อำเภอจุน (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 37 คน)

อำเภอเชียงคำ (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 111 คน)

อำเภอปง (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 123 คน)

จังหวัดน่าน :

อำเภอนาหมื่น (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 97 คน)

อำเภอนาน้อย (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 55 คน)

จังหวัดเพชรบูรณ์ :

อำเภอหล่มเก่า (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 88 คน)

อำเภอหล่มสัก (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 159 คน)

จังหวัดเลย :

อำเภอด่านซ้าย (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 34 คน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรธรณี กำลังประสานงาน  
โดยตรงกับเครือข่ายฯ ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

### การดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังติดตามสถานะอากาศและสภาพการ  
อุ้มน้ำของพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ  
สถานการณ์ดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นผ่านอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย  
ที่ประจำอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ

### **การตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม**

ด้วยปรากฏสภาพดินคืบ ไกล่กับอาคารที่พักศูนย์ฝึกอากาศจังหวัดเชียงราย แต่ไม่มี  
ความเสียหายเกิดขึ้น โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มซึ่งกรมทรัพยากรธรณี  
ได้จัดตั้งเครือข่ายแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัยไปแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 รวม  
อาสาสมัคร 283 คน

---

## **28. เรื่อง รายงานผลการปลูกฟื้นฟูป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2551**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานผล  
ความก้าวหน้า การปลูกฟื้นฟูป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่  
4/2551 ซึ่งมีผลการดำเนินงานสะสม จนถึง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ดังนี้

การปลูกและฟื้นฟูป่า มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 105,993 ไร่ ประกอบด้วย 1) การ  
ปลูกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 71,547 ไร่ 2) การปลูกในพื้นที่ป่า  
อนุรักษ์ จำนวน 28,400 ไร่ 3) การปลูกป่าในพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน  
6,046 ไร่

การปลูกป่าตามโครงการ " ทส.สัญจร ปลูกป่า พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี"  
ใน 7 พื้นที่ 6 จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 959.5 ไร่/137,339 ต้น

การส่งเสริมการปลูกป่า (แจกกล้าไม้) รวมจำนวน 77.582 ล้านกล้า/386,519  
ไร่ ซึ่งประกอบด้วยผลงานของหน่วยงานดังนี้ 1) กรมป่าไม้ จำนวน 29.38  
ล้านกล้า/153,281ไร่ 2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวน  
44.72 ล้านกล้า/223,633 ไร่ 3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
จำนวน 3.482 ล้านกล้า/ 9,605 ไร่

ในส่วนของภาคเอกชน ในปัจจุบันมีจำนวน 6 หน่วยงาน ที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความ  
ร่วมมือโครงการปลูกฟื้นฟูป่ากับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว มี  
จำนวนพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 206,070 ไร่/41,214,000 ต้น ประกอบด้วย

โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเขาฉกรรจ์ โดย บริษัทเทคโนโลยีเซลล์เฟรย์ จำกัด  
ดำเนินการ จำนวน 70 ไร่ /14,000 ต้น

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระ  
เจ้าอยู่หัว โดย บริษัททรัพย์สินตรา จำกัด จำนวน 100 ไร่/20,000 ต้น

โครงการ 9 ล้านกล้า 80 พรรษามหามงคล โดย บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น  
ซิสเต็ม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) จำนวน 45,000 ไร่/9,000,000 ต้น

โครงการ ปตท.สผ.ปลูกต้นไม้ในใจคน โดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต  
ปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) จำนวน 150,000 ไร่/30,000,000 ต้น

โครงการรวมใจรักฝืนป่ากับฮอนด้า โดยมูลนิธิ ฮอนด้า ประเทศไทย  
จำนวน 10,000 ไร่/2,000,000 ต้น

โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตามแนว  
พระราชดำริ จำนวน 900 ไร่/180,000 ต้น

---

## **29. เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และกองทัพบก ครั้งที่ 2/2551**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการ  
ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่าง  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองทัพบก ครั้งที่ 2/2551 สรุปได้ดังนี้

### **1. การลาดตระเวน**

- 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการมอบหมาย  
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน โดยจะมาร่วมประจำกับหน่วยของกองทัพบก
- 2) ได้มีการประสานงานขอรับการสนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติการ แจ้ง  
กองทัพภาคที่ 2 เพื่อขอความร่วมมือในการร่วมปฏิบัติงานป้องกันและ  
ปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยุง ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ  
สุรินทร์ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
- 3) มีการสนธิกำลังดำเนินการใช้มาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน  
แห่งชาติ พุทธศักราช 2507 จำนวน 46 ครั้ง (ในพื้นที่ จ.กระบี่ 23 ครั้ง จ.  
ระนอง 13 ครั้ง และ จ.สุราษฎร์ธานี 10 ครั้ง ) โดยมีการจับกุมการกระทำ  
ผิดได้ 11 คดี ผู้ต้องหา 3 คน ตรวจยึดของกลางได้ 6 รายการ ได้แก่ ไม้  
สักแปรรูป 259 ชิ้น/แผ่น ปริมาตร 4.412 ลบ.ม. ไม้สักท่อน 84 ท่อน  
ปริมาตร 12.49 ลบ.ม. ไม้กระยาเลยท่อน 5 ท่อน ปริมาตร 1.006 ลบ.ม.

ไม้กระยาเลยแปรรูป 105 ชิ้น/แผ่น ปริมาตร 3.59 ลบ.ม. พื้นที่ป่าอุทยานรุก  
18-0-48 ไร่ และ รถยนต์ 1 คัน

- 4) ประชุมหารือเพื่อร่วมออกลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง
- 5) ขอความร่วมมือจากทหารปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่บริเวณชายแดน และพื้นที่อันตราย
- 6) ร่วมจัดตั้งด้านตรวจการลักลอบตัดไม้พะยุงในท้องที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13 ด้าน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- 7) ตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามที่ ต. แก่งหาง แมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี จัดชุดออกลาดตระเวนในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ท้องที่ จ.ชลบุรี จ.ระยอง และจ.จันทบุรี
- 8) ตั้งจุดตรวจร่วม ที่บ้านน้ำเก็ก ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยจะได้มีการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
- 9) ได้ประสานงานขอรับการสนับสนุนจากแม่ทัพภาคที่ 3 และแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ขอรับการสนับสนุนกำลังทหารร่วม ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าในท้องที่ จ.ตาก ออกตรวจปราบปรามการ ลักลอบการทำไม้ตามชายแดนไทย-พม่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ ะมาต จ.ตาก
- 10) ได้ขอความร่วมมือจากกรมทหารพรานที่ 35 จังหวัดกำแพงเพชร จัดชุด ลาดตระเวนพื้นที่สวนป่าที่มีปัญหาารุนแรงได้แก่ท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร ตาก และสุโขทัย

## 2. การพัฒนาองค์ความรู้

ทั้ง 2 หน่วยงานได้มีการพัฒนาองค์ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรร่วมกัน โดยเฉพาะด้าน การข่าว การใช้อาวุธ จิตวิทยามวลชน การพัฒนาเทคโนโลยี การควบคุมไฟฟ้า การฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ การสร้างเครือข่ายกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ทุกฉบับ และด้านอื่นที่ จำเป็น โดยเปิดหลักสูตรเป็นการเฉพาะตามการร้องขอของแต่ละฝ่าย โดยขณะนี้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ ประสานงานกับกองทัพอากาศที่ 1-4 ดังนี้

- 1) ร่วมติดตามการดำรงความสัมพันธ์ขององค์กรเครือข่าย รสทป. ที่ได้จัดตั้ง ขึ้นแล้ว



- 2) ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต
- 3) ประสานงานด้านการข่าวในพื้นที่ร่วมกัน โดยให้ราษฎรแจ้งเหตุทางสายด่วน 1362
- 4) ร่วมกันจัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 และ 4 โดยใช้งบประมาณของ ปตท. แล้ว จำนวน 3 รุ่น และอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดฝึกอบรมรุ่นต่อไป
- 5) ร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้ให้ราษฎร จำนวน 8 ครั้ง
- 6) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ราษฎรเป็นกลุ่มย่อย
- 7) ตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ 1 กลุ่ม ท้องที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

### **3. การแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่**

ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกองทัพบก ในบางตำแหน่ง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้ว และขณะนี้ กองทัพบก ได้มีการประสานงานขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งนายทหารชั้นประทวน ระดับ ผบ.หมู่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานของกรมป่าไม้

### **4. การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์**

4.1 ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระหว่างการประชุมเรื่องเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ามามีชื่อในกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 และขอความเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมป่าไม้ ขอขยืมอาวุธปืนจากกระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ โดยให้ประสานงานในรายละเอียดกับกองทัพบกต่อไป

4.2 มีการหารือร่วมกัน จำนวน 1 ครั้งในการกำหนดแนวทางในการขอรับการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์กับกองทัพภาคที่ 3

### **5. การประชาสัมพันธ์**

5.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ร่วมกับ กองทัพบกดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่และกองทัพบกจะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีวิทยุในสังกัดกองทัพบก โดยได้จัดทำสารคดีโทรทัศน์เพื่อออกอากาศประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ดังนี้

(1) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 (NBT) ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.- 09.00 น. จำนวน 12 ตอน เริ่มออกอากาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2551-14 ตุลาคม 2551

(2) ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ จำนวน 15 ตอน เริ่มออกอากาศวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 -8 สิงหาคม 2551

5.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ มีการออกอากาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นของทหาร ในพื้นที่กองทัพบกภาคที่ 4 โดยทำการออกอากาศทางสถานีวิทยุดังกล่าว จำนวน 1 ครั้ง/สัปดาห์ และร่วมประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานแผ่นดิน ณ กองทัพบกภาคที่ 3 จำนวน 1 ครั้ง

5.3 ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน ร่วมกับกองทัพบกภาคที่ 3

5.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ร่วมกับกองทัพบกจัดโครงการกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญ รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ จ.สกลนคร จำนวน 35 ครั้ง ให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 3,382 คน

5.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกองทัพบกฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ให้แก่เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันดูแลทรัพยากรป่าไม้

## 6. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับกองทัพบกในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ครั้ง

6.2 ได้ปฏิบัติงานออกลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง ตามแผนร่วมปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2551 ท้องที่ อ.ท่าตะเกียบ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

## 7. ความร่วมมืออื่น ๆ

### การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนกล้าไม้แก่ กองทัพบก จำนวน 760,000 กล้า เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ รับผิดชอบของกองทัพบกภาค 1-4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2551-เดือนธันวาคม 2551 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกองทัพบก ดังนี้

- (1) จัดทำโครงการ "มหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤๅไน จ.ฉะเชิงเทรา ในกิจกรรม ปลูกป่า และปล่อยสัตว์ป่า รวมทั้งการจัดชุดลาดตระเวน ร่วมระหว่าง กองทัพบกและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ทสจ. เพชรบูรณ์ ร่วมกับกองพลทหารม้าที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ และรายการเวทีไทย จัด มหกรรมคอนเสิร์ตและกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำลำธาร และปลูกต้นไม้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2551
- (3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ทสจ. พิจิตร ร่วมปลูก ป่ากับจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ณ บ้านเขาโล่น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร จำนวน 1,500 ต้น/20 ไร่
- (4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ ดำเนิน โครงการปลูกป่า ร่วมกับ ทบ. ดังนี้
  - 4.1) ปลูกป่า ฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี จำนวน 4 ครั้ง
  - 4.2) ปลูกป่า ดำเนินโครงการรักแม่ -รักษาป่า จำนวน 2 ครั้ง
  - 4.3) ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 ครั้ง
- (5) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ดำเนินโครงการปลูกป่า ร่วมกับ ทบ. จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้

5.1) ปลุกป่า ฟืนฟูสภาพป่าตามโครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี  
จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่

5.1.1) วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ณ ท้องที่ ต.บางทราย อ.  
เมือง จ.ชลบุรี จำนวน 125 ไร่ /100,000 กล้า คนเข้าร่วม  
ประมาณ 1,500 คน

5.1.2) วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ปลุกป่าชายเลน เนื้อที่ 30 ไร่  
บริเวณปากน้ำ ปากนคร หมู่ที่ 1 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.  
นครศรีธรรมราช

5.1.3) วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ปลุกป่าชายเลน เนื้อที่ 8.5 ไร่  
/6,000 กล้า ท้องที่ ต.บ้านโหนด อ.เมือง จ.ชลบุรี คนเข้าร่วม  
ประมาณ 500 คน

5.1.4) วันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ปลุกป่าชายเลน เนื้อที่ 3 ไร่  
บริเวณหมู่ที่ 3 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่

5.1.5) วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 ปลุกป่าชายเลน บริเวณ ต.บาง  
ทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี

5.1.6) วันที่ 19 กรกฎาคม 2551 ปลุกป่าชายเลน ณ พื้นที่ศูนย์  
ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ

5.2) ปลุกป่า ฟืนฟูสภาพป่าตามโครงการ "มหกรรมปลุกป่าเฉลิมพระ  
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ" จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ปลุกป่า  
6,000 กล้า ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ต.ปากปู  
ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คนเข้าร่วม ประมาณ 800 คน

---

## ต่างประเทศ

---

### 30. เรื่อง การจัดงาน TELECOM ASIA 2008

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอรับการ  
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน TELECOM ASIA 2008 เพิ่มเติมจาก

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นจำนวน 49,000,000 บาท ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้ขอทำความตกลงในรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) โดยตรงตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณต่อไป

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานว่า

การจัดงาน TELECOM ASIA 2008 ซึ่งเป็นงานการประชุมนานาชาติและแสดงนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความยิ่งใหญ่และสำคัญระดับโลก (World Class) ที่หลายประเทศต่างประสงค์ที่จะให้งานนี้ได้มีโอกาสจัดขึ้นในประเทศของตน ในการจัดงาน TELECOM ASIA 2008 ในประเทศไทยครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 2 -5 กันยายน 2551 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนประมาณ 25,000 - 30,000 คนจากประเทศต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 190 ประเทศ อันจะเป็นการแสดงศักยภาพ ความพร้อมในการจัดงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย รวมทั้งเป็นการเชิญชวนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งงบประมาณที่กระทรวงฯ ได้รับการจัดสรรให้ดำเนินการในจำนวนดังกล่าวยังไม่รวมถึงการจัดนิทรรศการในคูหาของประเทศไทย (Thailand Pavilion) อันประกอบด้วยคูหาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกระทรวงฯ (MICT Pavilion) และคูหารับรองผู้บริหาร (Exclusive Lounge)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) มีความจำเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการในคูหาของประเทศไทย (Thailand Pavilion) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคูหาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Princess Pavilion) ให้มีความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ในฐานะที่พระองค์ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์โครงการ Connect the World ของ ITU พร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส อันได้แก่ คนตาบอด คนพิการและคนชรา เป็นต้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 49,000,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงาน กทช. เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของชาติและมีรายได้จากการดำเนินการตามหน้าที่ของ กทช. และสำนักงาน

กทช. ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมดังกล่าว จึงเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและสามารถให้ความช่วยเหลือในการจัดงานครั้งนี้ได้ ประกอบกับ ทก. ได้เชิญให้สำนักงาน กทช. เข้าร่วมกิจกรรมในงาน TELECOM ASIA 2008 ด้วยเช่นกัน ทก. จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องดังกล่าว

---

## การศึกษา

---

### **31. เรื่อง โครงการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 โดยใช้งบกลางฯ ปี 2551 ในวงเงิน 53,726,300 บาท และให้จัดทำรายละเอียดตกลงกับสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง (ตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการและความเห็นสำนักงบประมาณ)

#### **วัตถุประสงค์**

สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนการศึกษาบนพื้นที่สูงและ  
ทุรกันดารให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึง  
ระดับอุดมศึกษา

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนบนพื้นที่สูงให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและ  
จิตใจ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตน มีความสำนึกรักแผ่นดินไทยและอยู่  
ร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความแตกต่างของวัฒนธรรมอย่างมีความสุข

#### **เป้าหมาย**

##### **1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

เด็กและเยาวชนวัยเรียนทุกคนบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารตามขอบเขตของโครงการ ฯ  
ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ เป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม อารมณ์ที่ดี สามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบสัมมาชีพ มีความ  
มั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสงบสุข

## 2. เป้าหมายเชิงปริมาณ

- 2.1 เด็กที่มีอายุ 3-5 ปี ในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาความพร้อม
- 2.2 เด็กที่มีอายุ 7-16 ในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารมีโอกาสเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคน
- 2.3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับทุกคนได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
- 2.4 ร้อยละ 10 ของผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
- 2.5 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนำความรู้และคุณลักษณะที่จำเป็นที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้สามารถประกอบอาชีพตามศักยภาพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนของตนเองอย่างมีความสุข

## 3. ขอบเขต

ขอบเขตของการดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสถานศึกษาดังอยู่ในเขตพื้นที่ ภูเขาสูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน หรือพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งมีความยากลำบากในการจัดการศึกษา และเป็นพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลังใน 11 จังหวัด 24 เขตพื้นที่การศึกษา

## 4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการของโครงการมีกำหนด 4 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554

## 5. การจัดการศึกษา

ดำเนินการจัดการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษาทางเลือกดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงาน 5 ยุทธศาสตร์คือ

- 5.1 **ยุทธศาสตร์ที่ 1** พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เอื้อต่อสิทธิโอกาสทางการศึกษา
- 5.2 **ยุทธศาสตร์ที่ 2** สร้างทางเลือกในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างหลากหลาย
- 5.3 **ยุทธศาสตร์ที่ 3** ยกระดับคุณภาพการศึกษา

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบช่วยเหลือ ดูแล และเฝ้าระวังนักเรียนให้ได้  
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและพัฒนาเต็มศักยภาพ

5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์ความรู้โดยการวิจัยและพัฒนา

---

**32. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือ  
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (พ.ศ.  
2552-2556)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ซึ่ง  
มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธานกรรมการในคราวประชุม ครั้งที่  
4/2551 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ดังนี้

อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือ  
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
ต่อไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) โดยให้ปรับปรุงโครงการดังกล่าวตามที่  
กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

1.1 ให้รับนักศึกษาเพิ่มจากเดิมปีละ 16 คน เป็นปีละ 44 คน เพื่อให้เข้า  
ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ 27 คน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 17 คน  
และจะต้องมีนักศึกษาที่เข้าศึกษาในวิชาชีพครู จำนวนร้อยละ 10  
ของนักศึกษาที่ เข้ารับการศึกษาในแต่ละปี โดยมีพื้นที่ดำเนิน  
โครงการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน (จังหวัด  
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย  
ของจังหวัดสงขลา)

1.2 เพิ่มเงินทุนอุดหนุนการศึกษาจากเดิมปีละ 16 ทน เป็นปีละ 44 ทน  
โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ 27 ทน ทุนละ 40,000  
บาท (เดิม 20,000 บาท) ทุนการศึกษาวิชาสังคมศาสตร์ 17 ทน  
ทุนละ 30,000 บาท (เดิม 15,000 บาท) เงินงบประมาณที่ปรับเพิ่ม  
เป็นเงินทุนอุดหนุนการศึกษา ตั้งแต่ปี 2552-2556 รวม  
32,850,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงิน

- 1) งบประมาณปี 2552 จำนวน 3,790,000 บาท
- 2) งบประมาณปี 2553 จำนวน 5,380,000 บาท
- 3) งบประมาณปี 2554 จำนวน 6,970,000 บาท



4) งบประมาณปี 2555 จำนวน 8,560,000 บาท

5) งบประมาณปี 2556 จำนวน 8,150,000 บาท

1.3 ให้คงจำนวนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษา จำนวน 9 แห่ง เช่นเดิม

1.4 ให้สงวนอัตราเข้ารับราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ต่อไป

ให้กระทรวงมหาดไทยรับไปตกลงในรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่จะใช้ดำเนินงานตามโครงการฯ กับสำนักงานงบประมาณต่อไป

ให้กระทรวงมหาดไทยรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

กระทรวงมหาดไทยรายงานว่

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (พ.ศ. 2547-2551) โดยโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2551

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวยังมีความจำเป็นควรให้ดำเนินการต่อไปเพราะเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะปัญหาด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านสังคมจิตวิทยา ปัจจุบันสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกด้านสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และลดความรู้สึกเปรียบเทียบในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยกับเยาวชนที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลักอันจะส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานการดำเนินชีวิตและการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ซึ่งการขอเพิ่มจำนวนนักศึกษาดังกล่าว เพื่อให้โอกาสในการเข้าศึกษาของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ระดับอุดมศึกษาให้มากขึ้น และการขอเพิ่มทุนการศึกษาดังกล่าวเพื่อให้มีจำนวนเท่ากับจำนวนนักศึกษาที่รับเพิ่มและเนื่องจากเงินทุนการศึกษาเดิมเป็นเงินทุนที่ให้การช่วยเหลือบางส่วนเท่านั้น ส่วนเงินทุนการศึกษาที่ขอเพิ่มจะช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่

นักศึกษาจำเป็นต้องใช้จ่าย ได้แก่ ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน อุปกรณ์การศึกษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร และของใช้ส่วนตัว เป็นต้น

ในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2551 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติให้ขยายระยะเวลา โครงการดังกล่าวออกไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) โดยให้เพิ่มจำนวน นักศึกษาจากเดิมปีละ 16 คน เป็นปีละ 44 คน และเพิ่มจำนวนทุนอุดหนุน การศึกษาจากเดิมปีละ 16 ทุน เป็นปีละ 44 ทุน โดยแยกเป็นสาย วิทยาศาสตร์ 27 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท และสายสังคมศาสตร์ 17 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท ทั้งนี้ จะต้องมึนักศึกษาที่เข้าศึกษาในวิชาชีพครู จำนวน ร้อยละ 10 ของนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษในแต่ละปี และการดำเนิน โครงการให้ขยายพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (44 อำเภอใน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย ของจังหวัดสงขลา)

### **33. เรื่อง ขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ซึ่ง มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 4 / 2551 วันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ที่เห็นชอบในหลักการโครงการทุนการศึกษาเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 3 โดยเปลี่ยนชื่อโครงการจาก "โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น" กลับไปใช้ชื่อเดิมคือ "โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน" และเห็นชอบการแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ส่วน งบประมาณในขั้นเตรียมการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ให้ กระทรวงศึกษาธิการเจียดจ่ายจากงบประมาณปกติของกระทรวงศึกษาธิการหากไม่ เพียงพอให้ขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ ส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ดำเนินงาน ตามโครงการฯ ในส่วนที่เหลือ ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปประสานในรายละเอียดถึง แหล่งเงินที่จะใช้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ให้ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน ก.พ. รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการ กลั่นกรอง ฯ คณะที่ 1 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ ต่อไปด้วย

กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า

1. จากการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาทั้ง 2 รุ่น เห็นว่า นักเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ จึง ควรที่จะดำเนินโครงการในรุ่นที่ 3 ต่อไป เพื่อเป็นการกระจายโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนและเรียนดี มีความประพฤติดีได้ศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรีในประเทศและต่างประเทศในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศ โดยโครงการฯ รุ่นที่ 3 มีหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการฯ ในปีการศึกษา 2552 ดังนี้

1.1 ทูตที่ให้เป็นที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยให้ไปศึกษาในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางในการสื่อสารแต่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วิทยาการจากประเทศเหล่านั้นโดยนักเรียนที่เลือกไปศึกษาต่อต่างประเทศต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาของประเทศที่เลือกจนถึงระดับที่สามารถใช้สื่อสารได้ และต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่นักเรียนสมัครเข้าศึกษาก่อนจึงจะสามารถเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้

1.2 ทูตแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สายสามัญและสายอาชีวศึกษา จำนวน 926 ทูต โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนจากอำเภอ/กิ่งอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งผู้สมัครสายสามัญต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับผู้สมัครสายอาชีวศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 2.75 ทั้งนี้ นักเรียนสายอาชีวศึกษาจะต้องเลือกศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมที่กำหนดให้ซึ่งเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและต้องมีการเตรียมความพร้อมผู้รับทุนให้มากขึ้นกว่ารุ่นที่ผ่านมา

1.3 ผู้สมัครรับทุนต้องมีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี

2. เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนได้ทั่วถึงในทุกอำเภอ / กิ่งอำเภอ ตามที่เคยดำเนินการในรุ่นที่ 1 และ 2 จึงเห็นควรเปลี่ยนชื่อโครงการจากโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็น โครงการ 1 อำเภอ 1 ทูต ตามเดิม และเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทูต เพื่อกำกับดูแลการดำเนินโครงการฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีก 24 คน เป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

2.1 กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ส่วนรวม

2.2 กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับทุนให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม

2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

## 2.4 ติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการเพื่อรายงานต่อรัฐบาล

## 2.5 พิจารณาหาแนวทางและกำหนดวิธีการแก้ไขกรณีที่เกิดปัญหา

3. กระทรวงศึกษาธิการเสนอข้อมูลเพิ่มเติมว่าโครงการฯ รุ่นที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กยากจนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพในสถานศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศและต่างประเทศตามสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและความต้องการของประเทศ และเพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กยากจนในชนบทให้มีความรู้ระดับปริญญาตรีสามารถพัฒนาตนเองและยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนต่อไป โดยทุนการศึกษาที่ให้ มีจำนวนทั้งสิ้น 926 ทุน แบ่งเป็นทุนสายสามัญ และสายอาชีพศึกษา (ศึกษาต่อในประเทศ 200 คน และศึกษาต่อต่างประเทศ 726 คน) ในการให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการในสาขาวิชาตามกลุ่มอุตสาหกรรมหลักในสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยจัดสรรจำนวนทุนตามกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักและความต้องการกำลังบุคลากรของประเทศ (รายละเอียดในการกำหนดสัดส่วนผู้รับทุนจะได้หารือในคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ต่อไป เมื่อได้รับความเห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว) ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2558

---

## 34. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ที่อนุมัติหลักการพื้นฐานของยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการประสานกับสำนักงานงบประมาณเพื่อทำความเข้าใจกับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในรายละเอียดต่อไป รวมทั้งให้นำประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 และความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย

กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่ ในปีการศึกษา 2549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 จำนวน 637,004 คน จากทุกเขตพื้นที่การศึกษาพบว่า มีนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จำนวน 79,358 คน คิดเป็นร้อยละ 12.45 ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความห่วงใยของสังคมไทยโดยทั่วไปที่พบว่า นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางคนยังอ่านเขียนไม่คล่อง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาบางคนมีปัญหาเรื่องความเข้าใจการอ่านและความอ่อนด้อยเรื่องการเขียน

หรือผู้จบระดับอุดมศึกษาบางคนความสามารถทางภาษายังไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน คนไทยจำนวนไม่น้อยไม่ตระหนักในคุณค่าภาษาไทย มีผู้สนใจเรียนรู้ภาษาไทยให้ ลึกซึ้งและแตกฉานน้อยมาก ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ยกร่าง แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีเป้าประสงค์ที่จะเร่งรัด ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น มีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อการ แสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ รวมทั้งเห็นความสำคัญและร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย สรูปสาระสำคัญได้ดังนี้

## 1. วัตถุประสงค์

- 1.1. เพื่อให้นักเรียนทั่วไป สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เต็มศักยภาพมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน รู้จักคิดวิเคราะห์ และการแสวงหา ความรู้พร้อมกับสามารถพัฒนาความรู้ภาษาไทย การพัฒนาภูมิปัญญาและ ภูมิธรรมที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันที่สลับซับซ้อนขึ้น
- 1.2 เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจำวันที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารชายแดนของประเทศและที่อยู่ในพื้นที่พิเศษได้พัฒนา ความสามารถการใช้ภาษาไทยอย่างเต็มศักยภาพ โดยครูผู้สอนจัดสภาพ ความพร้อม ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผลให้ หลากหลายสอดคล้อง และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
- 1.3 เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ นักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษได้พัฒนาความสามารถการใช้ภาษาไทยโดยจัดสภาพความพร้อม ตามหลักวิชาปรับเปลี่ยนวิธีสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

## 2. วิสัยทัศน์

นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมไทย มีทักษะการใช้ภาษาไทย ตามมาตรฐานหลักสูตร ได้พัฒนาสูงสุดเต็มศักยภาพ รวมทั้งตระหนักและ เห็นคุณค่าภาษาของชาติ

## 3. พันธกิจ

กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งรัดส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น มีพื้นฐานที่ดี

ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ รวมทั้งเห็นความสำคัญและร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย

#### 4. เป้าหมาย

- 4.1 นักเรียนทั่วไปที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ และที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นไปทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่อง มีความรู้ความสามารถภาษาไทยตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด มีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาไทยกว่าร้อยละ 50 ใช้ภาษาสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์และสร้างสรรค์
- 4.2 นักเรียนที่ใช้ภาษาถิ่น และภาษาถิ่นในชีวิตประจำวันซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารชายแดนของประเทศและที่อยู่ในพื้นที่พิเศษได้พัฒนาความสามารถใช้ภาษาไทยเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด มีพื้นฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ใช้ภาษาสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์และสร้างสรรค์ โดยการจัดการเรียนการสอนและสื่อลักษณะพิเศษ สอดคล้องกับนักเรียน
- 4.3 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถใช้ภาษาไทยเต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีโอกาสศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ นักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาไทย ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ได้พัฒนาในระดับสูงยิ่งขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนและสื่อลักษณะพิเศษที่สอดคล้องกับนักเรียน

#### 5. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ

- 5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยให้สัมฤทธิ์ผล สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม และรายบุคคล
- 5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระดับคุณภาพครูภาษาไทย
- 5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

---

แต่งตั้ง

---

## **35. เรื่อง แต่งตั้ง**

### **1. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ 10 (กระทรวงคมนาคม)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ให้แต่งตั้งนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ ผู้อำนวยการสำนัก (วิศวกรโยธา 9) สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 กรมทางหลวงชนบท ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก (นักวิชาการขนส่ง 10 ชข.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

### **2. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ให้แต่งตั้งนางโฉมสุดา สังขมณี นักวิชาการสาธารณสุข 9 ชข. ด้านวิจัย กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุครบหกสิบปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 10 ชข. ด้านวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2551 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ และให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

### **3. การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (กขต.) เพิ่มเติม**

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 177/2551 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้เพิ่มเติมตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 144/2551 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (กขต.) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ กขต. สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520 จึงแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้เพิ่มเติม ดังนี้

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี - กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

### **4. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 3 ราย ดังนี้

นายกฤต ไกรจิตติ อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต 10) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

นายธนาธิป อุบัติศฤงค์ อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต 10) สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

## **5. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้แต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ เตชะนิติสวัสดิ์ นายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร แทน นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม กรรมการบริหารสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย กรรมการอื่นซึ่งลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

## **6. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 (กระทรวงยุติธรรม)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 3 ราย ดังนี้

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ (นักบริหาร 10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

นายเกษม เยาวรัตน์ รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง

นายภิญโญ ทองชัย รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป



## **7. การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ในการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 อีก 2 คน ตามลำดับ ดังนี้ 1. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี) 2. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)

## **8. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายปกศักดิ์ นิลอุบล)**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอการแต่งตั้งนายปกศักดิ์ นิลอุบล เป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

## **9. การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ (นักบริหาร 11)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานประมาณเสนอให้แต่งตั้ง นายบัณฑิต สุภักควณิช รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ (นักบริหาร 10) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ (นักบริหาร 11) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

## **10. แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ**

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 182 / 2551 เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย และนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จำเป็นต้องอาศัยข้อมูล ความเห็น และหลักวิชาการหลายสาขา รวมทั้งจำเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ มาช่วยเหลือให้คำแนะนำต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นายวีรพงษ์ รามางกูร เป็นประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ โดยให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอข้อคิดเห็นด้านเศรษฐกิจต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และอาจเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นกรณี ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

## **11. แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ**

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 183 / 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และนโยบายเศรษฐกิจในการบริหารจัดการเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความสมดุลและเข้มแข็ง ทั้งในภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ มีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นั้น ในการนี้ จำเป็นที่จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เหมาะสม เพื่อให้คำปรึกษาและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

### **1. องค์ประกอบ**

- 1.1 นายวีรพงษ์ รามางกูร ประธานที่ปรึกษา
- 1.2 นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่ปรึกษา
- 1.3 นายคณิต แสงสุพรรณ ที่ปรึกษาและเลขานุการ
- 1.4 นายปรเมธี วิมลศิริ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยเลขานุการ

### **2. อำนาจหน้าที่**

ให้คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 2.1 ให้คำปรึกษาและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการเร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งด้านการเงินการคลัง สถาบันการเงินและการลงทุน

- 2.2 ให้คำปรึกษาและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาค
- 2.3 ให้คำปรึกษาและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
- 2.4 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมกับคณะที่ปรึกษา หรือให้ข้อมูลรายละเอียดหรือจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ตามที่เห็นสมควร
- 2.5 แต่งตั้งคณะอนุที่ปรึกษาหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น
- 2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

3. ให้กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะที่ปรึกษาตามที่ร้องขอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

## **12. การมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม**

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 184/2551 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 19/2551 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 29/2551 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ไว้แล้ว นั้น

โดยที่ นายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ความเป็นรัฐมนตรีของ นายจักรภพ เพ็ญแข จึงสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ตามมาตรา 182 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 48 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรินิล) สั่งและปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม สำหรับส่วนราชการในส่วนที่ 9 ข้อ 8.1 และกำกับ ดูแล รั้ววิสาหกิจในข้อ 8.2 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 19/2551 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 และปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนที่ 8 ข้อ 8 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 29/2551 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ ประธาน อ.ก.พ.สำนักนายกรัฐมนตรี สืบเนื่องต่อไปแทนนายจักรภพ เพ็ญแข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

### **13. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน**

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 172/2551 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 173/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการผันน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนของประเทศ

#### **คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 172/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ**

ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน เพื่อทำหน้าที่ กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การขยายพื้นที่ชลประทาน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานไปสู่การปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและจังหวัดชัยภูมิเกิดผลเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีจึงแต่งตั้ง "คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ" ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน โดยมี องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

#### **1. องค์ประกอบ**

รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) เป็นประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการ สำนักงานงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย การเมือง (นายอรรถพล สรสุชาติ) ผู้แทนกองทัพบก พลเอกนิพัฒน์ บุญรัตพันธุ์ นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล นายจเด็จ อินสว่าง โดยมีอธิบดีกรมชลประทาน เป็นอนุกรรมการและ เลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนักโครงการขนาดใหญ่ กรมชลประทาน และผู้แทนสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขาธิการ

## 2. อำนาจหน้าที่

พิจารณาจัดทำแผนดำเนินการและแผนงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน

ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและจังหวัดชัยภูมิให้เกิดผล เป็นรูปธรรมตามแผนดำเนินการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน

แต่งตั้งคณะปฏิบัติการ คณะทำงาน บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือการ ปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ การชลประทานมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

### **คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 173/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำ แผนการผันน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนของประเทศ**

ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน เพื่อทำหน้าที่ กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การขยายพื้นที่ชลประทาน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานไปสู่การปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนการผันน้ำ เพื่อเพิ่มเติมน้ำของประเทศ รวมทั้งการกำหนดมาตรการและโครงการผันน้ำที่เหมาะสม ที่สุดในแต่ละภาค คณะรัฐมนตรีจึงแต่งตั้ง "คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการผันน้ำเพื่อ

เพิ่มน้ำต้นทุนของประเทศ" ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการชลประทาน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

## 1. องค์ประกอบ

รองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส บัณฑิตกุล) เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย นายเจษฎา แก้วกัลยา นายชัยยุทธ สุขศรี นายคำพล พัวพานิชย์ โดยมี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนกรมชลประทาน และผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

## 2. อำนาจหน้าที่

ทบทวนผลการศึกษาแนวทางการผันน้ำต่าง ๆ ของประเทศ และพิจารณา กำหนดทางเลือกที่ เหมาะสมสำหรับการผันน้ำในแต่ละภาค โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และลักษณะภูมิประเทศ

จัดทำข้อเสนอแนวผันน้ำต่าง ๆ ที่สมควรให้มีการลงทุน รวมทั้งขอบเขตการ ดำเนินการ บัณฑิต และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ การดำเนินการ รวมถึงการกำหนดผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการตั้งแต่ต้นจนแล้ว เสร็จ และรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ

แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ การชลประทานมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

---